

ชี้แจงการเพิ่มทุน และงดจ่ายเงินปันผล

ดร.ประทีป ตังมดีธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI) กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับบางท่านที่เข้าใจผิดเรื่องการเพิ่มทุนของ บมจ.ศุภาลัย ว่า ทำให้เกิด Dilution 20% ความจริงการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่มี Dilution เลย เพราะเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นเดิมโดยเฉพาะเท่านั้น ด้วยการแจกฟรีวอร์เรนตี้อัตรา 4 หุ้นสามัญต่อ 1 วอร์เรนตี้อ โดยสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ภายในระยะเวลา 1 ปี ในราคา 4 บาท เมื่อเทียบกับราคาตลาดของหุ้นที่ประมาณ 25 บาท จึงเป็นการให้รางวัล หรือผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นอีกรูปแบบหนึ่ง

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ทำเพื่อเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมา บมจ.ศุภาลัย มีผลประกอบการดีมากมาตลอดและตัวเลขยอดขายล่าสุด 6 เดือนของปี 2560 ก็สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2559 29% หรือถ้าคิดว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้นำไปลดดอกเบี้ยเงินกู้ ก็จะมีผลทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 100 กว่าล้านบาท

นอกจากนี้ยังทำให้เพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น ซึ่งย่อมมีผลต่อมูลค่าตลาด (Market Capitalization) เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจะทำให้การซื้อขายมีสภาพคล่องสะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิม อันจะมีผลทำให้ปัจจุบัน SPALI อยู่ใน SET 100 จะมีโอกาสเลื่อนไปอยู่ SET 50 ได้ถาวรขึ้น อีกทั้งสถานะการเงินของบริษัทฯที่มั่นคงและแข็งแกร่งมากอยู่แล้ว โดยปัจจุบันได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง เท่ากับ A (Stable) จะมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับการปรับอันดับเป็น A+ ในอนาคต

สำหรับกรณีที่จะจ่ายเงินปันผลในปีที่เพิ่มทุนนี้ เพราะว่าข้อขัดข้องกับการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการระดมเงินเพิ่มทุน ประมาณ 3,434 ล้านบาท จึงได้ตัดสินใจเพิ่มทุนเพียง ประมาณ 1,717 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผล 1 ปี ซึ่งเทียบเท่าการเพิ่มทุนอีก 1,717 ล้านบาท แต่ถ้าบริษัทฯ เลิกจ่ายเงินปันผล 1,717 ล้านบาทในปีที่เรียกเพิ่มทุน บริษัทฯ จะต้องเรียกเพิ่มทุนถึง 5,151 ล้านบาท เมื่อหักเงินที่จ่ายเงินปันผลแล้วจึงจะมีเงินเหลือ 3,434 ล้านบาทเท่ากัน

อนึ่ง มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า จะไปจ่ายเงินปันผลในปีที่เรียกเพิ่มทุนทำไม ทำให้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไป 171 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มทุนโดยแจกเป็นวอร์เรนตี้อให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนั้น ทางผู้ถือหุ้นสามารถเลือกขายวอร์เรนตี้อซึ่งไม่มีต้นทุนเลยเพียงบางส่วนก็ได้เพื่อชดเชยกับเงินปันผล แต่ดีกว่าตรงที่ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เหมือนรับเงินปันผล

ดังนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงมีมติเลือกเพิ่มทุนและงดจ่ายเงินปันผลเพียง 1 ปี ในปีนี้ตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น แต่ยังคงนโยบายการจ่ายเงินในปีต่อไปตามเดิม จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นประโยชน์โดยรวมทั้งต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน